

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SMT – บางเวลา ก็น่าสงสัย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เห็นๆ กันอยู่ว่า ถ้าตีเส้นแนวต้านของ SET Index แล้วนั้น ยังไง ก็น่าจะผ่านได้แล้วนี่นา ถ้าไม่แน่ใจกัน ลองเข้าไปเปิดกราฟ แล้วตีเส้นกันดูนะครับ หรือ ดูในคลิปย้อนหลัง ของรายการ “ห่อกลับบ้าน” หรือ “จับกระทิง” กันอีกทีก็ได้... ที่น่าสงสัย ก็ตรงที่ เวลาผ่านแล้ว ทำไมไม่มีการกระชากขึ้นเสียหน่อยละ หรือว่าจะรอมาลากกระชากขึ้นวันไหนแทน แต่วันนี้ ก็วันศุกร์เสียด้วยสิ จะกล้า เอาของไปเก็บข้ามวันได้ถึง 2 วัน ไหมล่ะ... แต่ถ้าไม่ แต่ก็ยังเกิดอาการว่าจะเอาจริง ก็สัปดาห์หน้าล่ะครับ อาจจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันละนะ แล้วจะสงสัยกันอีกหรือไม่ว่า เป้าหมายการขึ้นจริง? ถ้าจะมีนั้น ถึงไหน หรือ จะไปได้เท่าไรในระลอกขึ้นรอบใหม่... อันนี้ เห็นอเมซก็กล่าวไว้แล้ว ยังไม่ย่ำตอนนี้ดีกว่า เดียวรอว่า สัปดาห์หน้า จะขึ้นให้หายสงสัย ผ่าน 1650 ได้เด็ดขาดหรือไม่ก่อน แล้วค่อยมาว่ากัน... แต่ถ้าเกิดจะพลิกลงมาต่ำๆ อีกทีนี่สิ อาจจะน่าสงสัยมากกว่าการขึ้นเลยนะ ดูอาการของหุ้นใหญ่ๆ แล้ว เหมือนไม่ยอมกลงเลย ขนาดหุ้นกลุ่มธนาคาร จ่อๆ แนวต้านแล้วนะนั่น เรียกว่า ถ้าไม่ลง ไม่ย่อ อาการแบบนี้ ธนาคารใหญ่ๆ นั้น ก็อยากจะผ่านแนวต้านสำคัญไปให้ได้ และเป้าหมายต่อไปของแต่ละตัวนั้น ไม่ธรรมดาเลย เรียกว่า เล่นลากกันให้หายอึดอัด หรือหายแค้นกันได้เลยทีเดียว... สรุปว่า ถ้าสงสัยแนวโน้มตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้ ก็ไม่ต้องสงสัยมากหรอกนะครับ โกลัจะเห็นแนวโน้มแล้วละ และ จริงๆ ต่อจากนี้ จะออกมาทางตี่ๆ ก็ได้ แต่ถ้าวออกมาแนวร้ายๆ ก็ไม่แปลกหรอกนะครับ... สัญญาณทางเทคนิค มันก็บอกๆ ยังออกได้เท่าๆ กัน

ดูตามเกม... ก็ว่าแล้ว เอาเหมือนเดิมอีกจนได้ แบบว่าในระหว่างวัน มีการกดๆ เก็บๆ ใน

ราคาที่ผ่านมาได้แล้ว ก็ควรจะวิ่งขึ้นแรงๆ เลย แต่ไม่ทำ... สุดท้าย ก็มารวบในไม้ปิด ในราคาสูงๆ อีกด้วย

แนวรับ : ... 6.60-6.50 ถ้ามีก็เก็บ ถ้าไม่มี ก็นำตามน้ำ

เป้าหมาย : ... 7.50 และ 8.50 แบ่งขายเล่นแก๊งๆ ไรก่อน

Price Chart...(SMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SMT... แต่หากว่าจะผ่านระดับ 8.5 ได้อันนั้น ค่อยมาตามน้ำ หรือ อาจจะต้องหาจังหวะอีกๆ เพราะโดยปกติแล้ว ราคาที่แนวต้านของหุ้นตัวนี้ มักจะมีการย่อๆ หรือ พักฐานอยู่เสมอ... แต่รอบนี้ เหมือนไม่สงสัยไม่น้อยเลยเหมือนกัน ในเมื่อรูปแบบทางเทคนิค ดูดีแล้วนั้น ทำไมยังมิกดๆ เก็บๆ อยู่ อาจจะเป็นไปได้ว่า มวลชนไม่สนใจ เพราะรู้จักชื่อเสียงในการแกว่งตัวหุ้นนี้มากในอดีตพอสมควร ก็เลยปล่อยให้เล่นๆ ไปเองเถอะ แต่เอาเป็นว่า ในระยะนี้ หากไม่เห็นการลงมาต่ำกว่า 5.50 เสียก่อน ก็ยังน่าสนใจ หรือวันนี้ เล่นไม่ต่ำกว่า 6.60 เลย ก็ยังดี เป้าหมายของการแก๊งๆ ไร ถ้าจะไม่เอาตามที่ว่ามา ใครจะเล่นสั้นๆ ตีหัวเข้าบ้าน ก็ตามถนัดนะ